

Cô Đào Thị Thủy Ngân – Cô giáo tài năng, tâm huyết, sáng tạo!

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Nghe lời Bác dạy, mỗi con người chúng ta đều ra sức phấn đấu trở thành những bông hoa đẹp để cùng nhau khoe sắc.

Bài viết hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe về một bông hoa – “Gương người tốt việc tốt” mà chính tôi được tiếp xúc hàng ngày. Đó chính là cô giáo Đào Thị Thủy Ngân – giáo viên Âm nhạc trường Tiểu học Ngọc Lâm, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội - một cô giáo tài năng, (người chị) tâm huyết với nghề và đã có trên 20 năm công tác với rất nhiều cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Là người con được sinh ra trên quê hương Thánh Gióng thuộc Xã Phù Đồng – Gia Lâm - Hà Nội, nơi có dòng sông Đuống hiền hòa chảy qua, chị là người con gái út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố và anh trai học Nhạc viện Hà Nội (Nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Họ đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật nên chị cũng được thừa hưởng nhiều những tố chất và gen từ người bố và anh trai của mình. Sau những năm miệt mài đèn sách, khổ luyện chuyên môn, chị tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội khoa Âm nhạc (nay là Đại học Thủ đô) ... Năm 2000, sau khi ra trường chị xin về dạy hợp đồng tại trường Tiểu học Ngọc Lâm. Năm 2007 chị thi đỗ công chức và được điều động về dạy Âm nhạc tại trường Tiểu học Long Biên. Với lòng yêu nghề mến trẻ, tinh thần ham học hỏi, sự mạnh mẽ của sức trẻ, chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2011 đến nay, chị được chuyển về công tác và cống hiến cho ngôi trường Tiểu học Ngọc Lâm - nơi mà chị đã từng gắn bó trước đây.

Trước kia, khi chưa biết về chị Ngân, tôi đã từng nghe các thế hệ lãnh đạo và đồng nghiệp nói nhiều về tấm gương của chị. Nhưng chỉ đến khi được làm việc trực tiếp với chị, tôi mới cảm nhận hết về con người luôn hết mình vì công việc, nhiệt huyết, sáng tạo mà chúng tôi cần học tập ở chị Ngân.

Tôi còn nhớ như in tiết sinh hoạt lớp năm ấy với chủ đề “Ước mơ của em”. Cô học trò nhỏ nhanh nhẹn, hoạt bát Nguyễn Vân Anh của tôi đã chia sẻ : “Sau này con muốn trở thành cô giáo dạy Âm nhạc, để đem đến cho học sinh những tiết học vui vẻ, lí thú và bổ ích như cô Ngân đã dạy chúng con”. Hẳn là ở cô Ngân phải có điều gì thật đặc biệt, thật gần gũi, thật yêu thương thì mới có thể để lại tình cảm sâu sắc đến thế trong lòng những em học sinh ở lứa tuổi thần tiên này. Càng tìm hiểu, càng tiếp xúc, tôi càng thêm biết ơn, kính trọng và nể phục chị.

Điều mà tôi ấn tượng về chị Ngân chính là tài năng và lòng nhiệt huyết.

Chị luôn tâm niệm rằng thành công chỉ đến khi tự mình vượt qua mọi khó khăn với ý chí vươn lên không ngừng nghỉ. Không quản ngại khó khăn vất vả, trong những năm gần đây chị vừa giảng dạy chuyên môn, vừa phối hợp các hoạt động phong trào của nhà trường, mặc dù công việc bận rộn nhiều nhưng chị vẫn sắp xếp thời gian để tham gia lớp đào tạo nâng chuẩn kiến thức lên Đại học để phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Là giáo viên Âm nhạc, chị luôn nghiên cứu tìm tòi sao cho tiết dạy của mình tạo được hứng thú, thu hút được sự chú ý của học sinh. Ngoài việc nghiên cứu kiến thức qua sách vở, trao đổi cùng đồng nghiệp, cô còn thường xuyên tìm hiểu học hỏi vốn kiến thức thực tiễn trong cuộc sống để có những bài giảng hay và hấp dẫn. Chứng kiến chị miệt mài tập gõ nhạc nước để đưa vào tiết dạy cho sinh động, tôi mới hiểu vì sao các em học sinh lại yêu thích các tiết âm nhạc của chị đến vậy. Chị đã 4 lần tham thi giáo viên giỏi (3 lần cấp quận, 1 lần cấp Thành phố) đều đạt giải Nhất, Nhì.



Là một giáo viên tâm huyết với nghề, chị Ngân đã nhiều năm có sáng kiến, sáng tạo ứng dụng trong quá trình giảng dạy. Năm học 2008-2009, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018 đã tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và được xếp loại C cấp Thành phố.

Với tài năng, trí tuệ cùng sự tâm huyết của mình, năm học 2016-2017 khi thành phố Hà Nội phát động phong trào “Sáng tác ca khúc dành cho Thiếu nhi” chị đã tích cực hưởng ứng cuộc thi, viết một ca khúc tặng cho các em lứa tuổi học sinh nói

chung và các em Tiểu học Ngọc Lâm nói riêng. Ca khúc “Khúc hát tuổi thơ” của cô đã đạt giải C trong phong trào đó. Kể từ khi bài hát ra đời đến nay mỗi lần giai điệu rộn ràng của bài hát vang lên, tôi lại như thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui, niềm tự hào của cô trò Tiểu học Ngọc Lâm chúng tôi.

(Và từ đó bài hát được coi là bài hát truyền thống của trường)

Rực rỡ nắng vàng trên con đường em tới trường
Chân bước rộn ràng qua những hàng cây xanh

.....

Nào ta cùng hát dưới mái trường Ngọc Lâm

Tiếng hát thầy cô chấp cánh em bay.



Là một Đảng viên, chị luôn luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức của người giáo viên nhân dân. Trong mọi công việc dù vất vả dù khó khăn, chị luôn là người tiên phong, gương mẫu đi đầu để làm tấm gương sáng cho đồng nghiệp và đặc biệt là thế hệ giáo viên trẻ như chúng tôi noi theo. Mọi vấn đề dù to, dù nhỏ, chúng tôi - những người tiếp bước - đều có thể tìm đến chị, để tâm sự, để lắng nghe sự tư vấn của một người giàu kinh nghiệm luôn sẵn lòng chia sẻ. Tài năng của chị không chỉ thể hiện trong lĩnh vực âm nhạc. Không tự bằng lòng với những gì mình đã đạt được, chị còn tự tìm tòi, học hỏi về lĩnh vực nhiếp ảnh và công nghệ thông tin. Năm

2009, chị tham gia ngày hội Công nghệ thông tin của Quận Long Biên tổ chức và đã đạt giải 3. Đồng nghiệp chúng tôi thường hay gọi chị với cái tên thân mật “Trưởng ban Công nghệ thông tin”. Khi đồng nghiệp cần, chị không quản ngày đêm, luôn có mặt kịp thời. Các chuyên đề, các cuộc thi Giáo viên giỏi, cấp trường, quận hay thành phố đều có sự góp sức của chị, hỗ trợ nhiệt tình. Kể cả khi thấy chị rất mệt, tôi vẫn thấy bóng dáng của chị. Chị tâm sự rằng “Giúp được đồng nghiệp cái gì là phải hết mình, chỉ hi vọng làm sao các bạn có tâm thế tốt nhất khi bước vào tiết dạy”. Nhiệt tình trong mọi công việc nhưng mỗi khi bình bầu thi đua, chị thường từ chối nhận Hoàn thành Xuất sắc vì muốn dành cơ hội cho đồng nghiệp ít khi được. Chính bản thân tôi cũng được chị hỗ trợ rất nhiều lần. Năm học 2013-2014, khi tôi và chị cùng tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, mặc dù rất bận cho tiết dạy của mình, nhưng chị vẫn dành thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tôi về mặt công nghệ thông tin khi tôi cần hỗ trợ. Và đặc biệt, năm học 2016-2017, bài giảng E-Learning Hanoi the capital của tôi đạt giải 3 cấp Quốc gia cũng có sự giúp đỡ không nhỏ của chị.

Trong quá trình công tác dù ở môi trường nào chị cũng luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tin tưởng vào tài năng và trình độ chuyên môn của chị, phòng Giáo dục & Đào tạo quận Long Biên, Sở giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã cử chị tham gia lớp bồi dưỡng, “Giáo viên cốt cán chương trình Giáo dục phổ thông 2018” và tham gia chấm các cuộc thi như “Giáo viên giỏi”, “Thiết bị dạy học số” ... do phòng Giáo dục & Đào tạo Long Biên, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Với tài năng, sự tận tâm, nhiệt huyết và miệt mài cố gắng ấy, trong nhiều năm học như 2008-2009, 2013-2014, 2014-2015, 2017-2018... chị Ngân được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.”

Chị là người có đức tính giản dị, tấm lòng vị tha và giàu lòng nhân hậu, là người tích cực nhiệt tình tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động xã hội. Không chỉ giúp đỡ những người hàng xóm khi cháy nhà, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà chị luôn giáo dục học sinh biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống bằng những việc làm thiết thực. Chị rất quan tâm đến công tác từ thiện nhất là các em học sinh vùng khó khăn, có tận mắt thấy hình ảnh của chị khiêng thùng hàng viện trợ đến đồng bào Quảng Bình trong đợt lũ lịch sử năm 2016 hay cái cách chị âu yếm chuyện trò cùng các bạn nhỏ trường Tiểu học Thanh Kim- Lào Cai trong chuyến từ thiện năm 2017... mới thấy hết vẻ đẹp của một tâm hồn luôn hết lòng với những cảnh đời còn nhiều khó khăn trên mọi nẻo đường Tổ quốc. Trong tháng 10 năm 2020 vừa qua,

đồng bào miền Trung gặp cảnh lũ chồng lũ, bão chồng bão, biết bao gia đình đã gặp thiệt hại cả người và của, chị đã cùng với các thầy cô giáo, các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Lâm quyên góp và ủng hộ trường Tiểu học Minh Hóa – Quảng Bình số tiền và hàng trị giá 120.000.000 đồng. Và cả khi thấy chị nỗ lực cười cho đi những giọt máu của mình trong các đợt tham gia hiến máu tình nguyện nữa thì tôi lại càng thấm thía hơn về một con người có quá nhiều việc làm ý nghĩa, sẵn lòng chia sẻ bất kể những gì thuộc về mình... Yêu mến và cảm phục chị nhiều!



Ngày 5-9-2021, cô Lan – giáo viên Tổng phụ trách của trường Tiểu học Ngọc Lâm không may bị tai biến. Thời khắc ấy, những giáo viên của trường Tiểu học Ngọc Lâm chúng tôi không bao giờ quên. Bởi, với chúng tôi, Ngọc Lâm giống như một gia đình và cô Lan là một thành viên vô cùng quan trọng của gia đình ấy. Ngay trong đêm đó, chị Ngân đã có mặt ở bệnh viện, túc trực để sẵn sàng hiến máu cho cô Lan. Tôi vẫn nhớ nguyên văn lời chị nhắn gắp trong nhóm để kêu gọi mọi người: “Ngân nhóm máu O có thể cho tất cả, ai nhóm máu gì nhắn ngay để sẵn sàng cho Lan vì em ấy mổ não cần rất nhiều máu”.

Năm học 2022 – 2023, trường Tiểu học Ngọc Lâm lại đứng trước những khó khăn, thách thức lớn khi cô Lan vẫn phải nghỉ dưỡng bệnh, vị trí giáo viên Tổng phụ trách bị khuyết. Trước tình hình đó, dưới sự phân công của BGH chị Ngân đã không

quản ngại vất vả, với lòng nhiệt huyết yêu nghề, chị sẵn sàng nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác Đội giúp các con học sinh Tiểu học Ngọc Lâm có một sân chơi an toàn lành mạnh, đội nghi lễ, đội sao đỏ được hoạt động tích cực, hiệu quả. Chị luôn đôn đốc, nhắc nhở các con giữ gìn nề nếp, vệ sinh, xây dựng trường học sáng – xanh - sạch - đẹp – an toàn – hạnh phúc, phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm xây dựng nếp Chào hỏi “ Khoanh tay, mỉm cười, cúi đầu” ... Với sự sáng tạo của mình, biết bao giờ chào cờ thú vị đã được tạo nên dưới bàn tay của chị với cương vị “Cô giáo TPT Đội”

Chị Ngân không chỉ tận tụy trong công việc ở trường mà còn luôn chu toàn công việc của gia đình. Chồng chị là quân nhân, công tác tại Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên phải đi trực, phải đi công tác xa nhà. Việc chăm sóc hai con, quán xuyến gia đình chủ yếu do một tay chị gánh vác để anh có thể yên tâm công tác. Có dịp trò chuyện, chị chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của chị: “Bố mẹ để mình vất vả chỉ còn bố mẹ chồng để chăm sóc phụng dưỡng nên ngoài thời gian cống hiến cho công việc ra phần thời gian còn lại mình nghĩ mình cần phải quan tâm chăm sóc gia đình, bố mẹ, con cái nhiều hơn nữa. Những ngày nghỉ cuối tuần mình muốn tự tay làm các món ăn mà bố mẹ thích và đưa các con về thăm ông bà để tình cảm gia đình thêm gắn kết. Chăm sóc bố mẹ là tình cảm, là sự báo hiếu khi bố mẹ về già và đó cũng chính tấm gương cho hai con noi theo, là sự giáo dục để con cái của mình biết cách đối nhân xử thế với bề trên”

Tài năng, tâm huyết cùng sự nhiệt tình chị như một làn gió mát thổi đến với Tiểu học Ngọc Lâm. Những hành động đẹp của chị đã lan tỏa đến đồng nghiệp, đặc biệt là những giáo viên trẻ chúng tôi. Sau khi được hướng dẫn, giúp đỡ, chúng tôi đã tự tin hơn với tay nghề của mình. Noi gương chị, chúng tôi cũng tích cực tìm tòi, học hỏi để nâng cao chuyên môn, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần. Những chuyến đi thiện nguyện, những “Ngày chủ nhật hồng” hiến máu cứu người ... đã có đông đảo mọi người cùng tham gia.

Với tất cả những gì đã nói về chị Ngân, chị được ví như một viên ngọc quý của Tiểu học Ngọc Lâm. Chị xứng đáng là một tấm gương tài năng, tâm huyết với nghề để nhiều thế hệ giáo viên chúng tôi sau này học tập, noi theo. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được làm việc cùng với một đồng nghiệp có bề dày thành tích, kinh nghiệm như vậy. Chúc chị Đào Thị Thủy Ngân luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến mang lại cho đời “ Những đóa hoa thơm”!

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔ GIÁO ĐÀO THỊ THỦY NGÂN



Cô Ngân tập gõ nhịp nước để tạo hứng thú cho học sinh trong tiết dạy



Hơn 10 giờ tối, cô Ngân vẫn miệt mài hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng tư liệu tiết dạy



Cô Ngân hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng tư liệu bài giảng Elearning



Cô Ngân hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng tư liệu bài giảng Elearning



Cô Ngân cùng các cô giáo trường Tiểu học Ngọc Lâm chụp ảnh lưu niệm trao quà trực tiếp cho trường Tiểu học Minh Hóa–Quảng Bình



Cô Ngân luôn nhiệt tình trong các chuyến đi thiện nguyện

Cô Ngân cùng các cô giáo trường Tiểu học Ngọc Lâm chụp ảnh lưu niệm trước chuyến đi trao quà trực tiếp cho trường Tiểu học Minh Hóa–Quảng Bình
Cô Ngân tham gia Hiến máu nhân đạo



Cô Ngân hướng dẫn học sinh tiết mục biểu diễn dưới cờ